

Vinh danh Sinh viên DTU với Giải cao nhất tại ICT Innovation Đà Nẵng 2014

Tự tin với kiến thức, sự sáng tạo cùng các kỹ năng thành thạo khi làm chủ công nghệ và máy tính, sinh viên Duy Tân đã giành những giải thưởng cao nhất trong Ngày hội Sáng tạo Công nghệ Thông tin - ICT Innovation diễn ra vào ngày 21/6/2014 tại Công viên Phần mềm Đà Nẵng - số 2, Quang Trung, Tp. Đà Nẵng.

Lấy chủ đề "Tuổi trẻ với sáng tạo", ICT Innovation Đà Nẵng lần thứ Nhất năm 2014 là sân chơi công nghệ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đến giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và tranh tài với những phần thi thú vị và bổ ích. Ban Tổ chức ICT Innovation Đà Nẵng 2014 đã nhận được 23 phần mềm của các cá nhân, các nhóm tham dự Phần thi Lập trình Sáng tạo và 58 thí sinh đăng ký tham dự Phần thi Lắp ráp Máy tính.



*Đại diện BTC trao giải Nhất phần thi Lắp ráp Máy tính
cho sinh viên Nguyễn Thành Chung - Đại học Duy Tân*

Đánh giá về chất lượng các ứng dụng và năng lực của các thí sinh tham dự cuộc thi, ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "ICT Innovation Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo sân chơi cho học sinh, sinh viên cùng sáng tạo, phát triển các ý tưởng, giải pháp công nghệ thông tin, góp phần thúc đẩy trao lưu nghiên cứu về công nghệ thông tin trong thế hệ trẻ của thành phố. Trải qua nhiều vòng Sơ khảo, Chung khảo, sinh viên của các trường Đại học Kinh tế, Đại học Sư phạm, Đại học Duy Tân, Đại học Bách Khoa, Cao đẳng Đức Trí... đã khẳng định được bản lĩnh và tài năng với nhiều sản phẩm phong phú, được đầu tư bài bản và công phu như Alo Taxi (Đại học Duy Tân), It Robot, Hướng dẫn du lịch... Mong rằng các em liên tục học hỏi, trau dồi kỹ năng,

phát huy những thế mạnh của bản thân trong thời đại Công nghệ Thông tin mà chính các em đang nắm bắt để làm nhiều điều có ích cho xã hội."

Sôi động và hồi hộp nhất trong ICT Innovation Đà Nẵng 2014 là phần thi Lắp ráp Máy tính. Ngoài việc thực hiện lắp ráp đúng kỹ thuật, thực hiện kỹ năng thành thạo, các thí sinh tham dự phải thật nhanh tay khi Ban tổ chức dành đến 40% điểm thi dành cho thời gian lắp ráp. Nhiều giải thưởng lớn đã được trao cho những đôi tay nhanh nhẹn lắp ráp chính xác tuyệt đối mọi thiết bị trên máy tính. Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho các thí sinh xuất sắc. Sinh viên Nguyễn Thành Chung - Đại học Duy Tân đã vinh dự đoạt giải Nhất với giải thưởng 5 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Sở Thông tin và Truyền thông. Rất vui với giải Nhất vừa đạt được, Nguyễn Thành Chung chia sẻ: *"Tâm lý thi đấu là điều thực sự quan trọng trong phần thi này. Tuy nhiên, việc vừa hoàn thành môn học 'Lắp ráp và Bảo trì hệ thống máy tính' và được rèn luyện các kỹ năng 'mềm' tại Đại học Duy Tân đã giúp em tự tin rất nhiều khi dự thi. Để có được giải thưởng thú vị này, ngoài việc luyện tập một cách bài bản, người thực hiện còn phải biết tính toán một cách có khoa học cộng với sự dứt khoát trong mỗi thao tác xử lý sự cố máy. Cuộc thi này rất có ý nghĩa giúp chúng em yêu và hiểu nhiều hơn ngành nghề mình đã lựa chọn và theo đuổi để tạo dựng sự nghiệp tương lai."*



*Nhóm sinh viên Đại học Duy Tân nhận giải Nhì duy nhất
phần thi Lập trình Sáng tạo*

Tại phần thi Lập trình Sáng tạo, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhì (không có giải Nhất), 2 giải Ba, 8 giải Khuyến khích cho các ứng dụng xuất sắc tại cuộc thi. Đại học Duy Tân đã giành giải Nhì duy nhất tại phần thi này với ứng dụng Alo Taxi của nhóm sinh viên Lại Duy Hoàng Vũ, Nguyễn Như Hoàng, Trần Tiên. Ngoài ra, Duy Tân còn đoạt 2 giải Khuyến khích gồm ứng dụng Location Share và Magic Browser của 2 nhóm sinh viên. Nhóm thực hiện ứng dụng Alo Taxi đã nhận giải thưởng trị giá 5 triệu đồng cùng chứng nhận của Sở Thông tin và Truyền thông. Alo Taxi là ứng dụng giúp khách du lịch không phải chờ đợi tổng đài điều xe taxi mà có thể liên kết trực tiếp với tài xế để nhanh chóng có một chiếc xe phù hợp để tham quan Đà Nẵng. Đây là ứng dụng rất thiết thực cho một thành phố được mệnh danh là "đáng sống nhất Việt Nam" với số lượng du khách đến tham quan và đầu tư ngày càng đông.

Xuất sắc nhất tại ICT Innovation Đà Nẵng, Nguyễn Thành Chung (giải Nhất Phần thi Lắp ráp Máy tính) và nhóm tác giả Alo Taxi (giải Nhì Phần thi Lập trình Sáng tạo) đều đến từ Đại học Duy Tân đã được Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Chuyên nghiệp iViettech trao học bổng 3 triệu đồng. Đây là phần thưởng khẳng định sự bản lĩnh và nhạy bén trước thời cuộc của sinh viên Duy Tân để tạo ra những sản phẩm có ích góp sức mang đến cho con người cuộc sống tiện ích và thú vị hơn.

Những giải thưởng lớn của sinh viên Duy Tân đạt được trong ICT Innovation Đà Nẵng 2014 có sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả từ Trung tâm Sáng tạo Microsoft Đại học Duy Tân đặt tại số 3 - Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Là nơi ươm mầm và triển khai các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ngay khi đi vào hoạt động, Trung tâm Sáng tạo Microsoft đã triển khai nhiều dự án trong đó có sản xuất phần mềm cho Microsoft, phát triển các ý tưởng sáng tạo, các giải pháp của sinh viên và giảng viên dựa trên nền tảng công nghệ Microsoft, giúp sinh viên của Đại học Duy Tân nói riêng và sinh viên cả nước nói chung tiếp cận với những công nghệ mới nhất của Microsoft. Từ địa chỉ uy tín này, những người đam mê công nghệ sẽ được tham gia nhiều cuộc thi tầm cỡ quốc gia và quốc tế do Microsoft tổ chức hàng năm như cuộc thi Mobile Hackathon, Microsoft Image Cup, Microsoft Office Specialist,... Trung tâm Sáng tạo Microsoft đang mở rộng cơ hội để sinh viên Duy Tân, học sinh, sinh viên các trường phổ thông trung học, cao đẳng, đại học... và những “tín đồ” công nghệ thông tin trên toàn quốc được tiếp cận với tri thức mới nhất từ các chuyên gia của Tập đoàn Microsoft. Mọi thông tin liên hệ tại: Trung tâm Sáng tạo Microsoft Đại học Duy Tân. Điện thoại: (0511) 3827111. E-mail: mic@duytan.edu.vn.

(Truyền Thông)